

## LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021 – 2022; TRI ÂN - TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 12 NIÊN KHÓA 2019 – 2022, TRƯỜNG THPT LỘC THANH

Một năm học nữa đã trôi qua, khi tiếng ve kêu râm ran trên những vòm lá, hoa phượng đỏ rực góc sân trường thì cũng là lúc cánh cửa năm học 2021 – 2022 đã khép lại. Sáng ngày 08/06/2022, thầy và trò trường THPT Lộc Thanh tung bừng, phấn khởi tổ chức lễ Tổng kết năm học 2021 - 2022, Tri ân và trưởng thành cho học sinh khối 12 niên khóa 2019 - 2022.

Tại buổi lễ, thầy Trần Thạch Cẩm – Phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà trường đã thay mặt Ban giám hiệu báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022. Bản báo cáo đã chỉ ra những việc đã làm được của thầy và trò trường THPT Lộc Thanh trong năm học vừa qua, đồng thời cũng chỉ rõ những vấn đề còn hạn chế nhằm đưa ra biện pháp hữu hiệu trong năm học tới. Nhìn lại một năm đã qua, thầy và trò Trường THPT Lộc Thanh đã phấn đấu để đạt được những kết quả tốt đẹp trong công tác dạy và học, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021 - 2022. Trong đó không thể không nhắc tới chất lượng giáo dục mũi nhọn của nhà trường được thể hiện qua kì thi HSG cấp tỉnh với 13 giải các môn văn hóa (03 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 05 giải khuyến khích) và 5 bộ huy chương tại Đại hội TDTT ngành giáo dục Lâm Đồng năm 2022 và Hội thi Bơi học sinh tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2022 ( 02 huy chương vàng, 02 huy chương bạc và 01 huy chương đồng) .



Thầy Trần Thạch Cẩm, Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã thay mặt Ban Giám hiệu thông qua báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022

Bên cạnh đó, với mục tiêu phát triển toàn diện học sinh và hưởng ứng cuộc vận động “*Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo*” nhà trường không chỉ quan tâm đến hoạt động giáo dục kiến thức mà còn đặc biệt chú ý đến hoạt động giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Vì thế, mặc dù có những thời điểm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid song các hoạt động của Đoàn thanh niên, hoạt động ngoại khoá của nhà trường vẫn luôn được đẩy mạnh và phát triển không ngừng, linh hoạt dưới nhiều cách thức khác nhau. Để ghi nhận sự cố gắng của các tập thể và cá nhân, trong buổi lễ, nhà trường đã tiến hành khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua, tạo nên một không khí rất vui tươi và phấn khởi.



Cô Trần Thị Bình, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường trao thưởng cho tập thể đạt vị thứ Nhất, Nhì, Ba, Tập thể Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác





Ông Lưu Tuấn Tú, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lộc Thanh trao thưởng cho học sinh giỏi cấp tỉnh (Toàn trường có 18 học sinh giỏi cấp tỉnh)



Linh Mục Nguyễn Văn Hoàng, Quản xứ giáo xứ Tân Thanh trao thưởng cho 9 học sinh có ĐTB/CM cả năm cao Nhất, Nhì, Ba của khối 10, 11, 12.





Thầy Phạm Đình Ái, Nguyên Hiệu trưởng và thầy Nguyễn Đồng Tuyên, Nguyên Hiệu trưởng trao thưởng cho học sinh giỏi toàn diện



Thầy Cao Anh Tuấn, Nguyên Hiệu trưởng và chị Nguyễn Hà Thanh, Bí thư Thành Đoàn trao thưởng cho học sinh giỏi toàn diện



Đại diện khách mời đến dự buổi lễ ông Lưu Tuấn Tú - Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ xã Lộc Thanh phát biểu chúc mừng thành quả của thầy và trò trường THPT Lộc Thanh đã đạt được trong năm học 2021-2022.



Ông Lưu Tuấn Tú, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lộc Thanh phát biểu chỉ đạo và chúc mừng tập thể sư phạm nhà trường

Những thành quả đó đã một lần nữa khẳng định sự nỗ lực phấn đấu của thầy và trò trường THPT Lộc Thanh trong công tác giáo dục đạo đức, tác phong, xây dựng nền nếp của môi trường sư phạm trong sạch và kỷ cương. Năm học cũ đã qua, năm học mới sắp đến, thầy và trò Trường THPT Lộc Thanh sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và phấn đấu gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong những năm học tiếp theo.

Ngay sau buổi Lễ tổng kết là Lễ tri ân - trưởng thành cho học sinh khối 12. Đây chính là dịp để các em học sinh được bày tỏ tình cảm của mình với thầy cô và cha mẹ “*Cha mẹ cho con hình hài - Thầy cô cho con tri thức*”. Mới ngày nào còn bỡ ngỡ khi bước chân vào cánh cổng trường THPT Lộc Thanh, vậy mà hôm nay các em đã trở thành những cánh chim đầu đàn, đủ sức vỗ cánh bay tới những chân trời mới. Hành trang các em mang theo là kỹ năng, đạo đức, là những lời truyền dạy ân cần và sâu sắc của thầy cô.

Phát biểu tại buổi lễ, cô giáo Trần Thị Bình, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã biểu dương và ghi nhận những thành tích mà các em đã đạt được trong suốt ba năm học vừa qua, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành tới các bậc phụ huynh đã luôn sát cánh kề vai cùng nhà trường trong hành trình vun đắp ước mơ cho các em.



Cô Trần Thị Bình, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu

Để tri ân công ơn của CBGVNV nhà trường đã dạy dỗ, dìu dắt con em mình trong 3 năm học tập tại trường bà Nguyễn Thị Hồng Diệp – Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh trường đại diện cho toàn thể cha mẹ học sinh khối 12 gửi lời cảm ơn tới tập thể hội đồng sư phạm nhà trường.





Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp, Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường phát biểu

Cha ông ta đã dạy “cây có cội, sông có nguồn” mỗi người chúng ta sở dĩ có ngày trưởng thành đều là bắt đầu từ “công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy”. Vì vậy trong không khí đầy xúc động của buổi Lễ tri ân đại diện các bạn học sinh lớp 12 cũng đã gửi đến cha mẹ, thầy cô những lời tri ân sâu sắc, những dòng hồi ức tươi đẹp về ngôi trường THPT Lộc Thanh thân yêu và lời hứa cố gắng, phấn đấu để đạt được thành công trên con đường phía trước. Các em đã dâng tặng cha mẹ, thầy cô của mình những bó hoa tri ân trước khi rời ghế nhà trường phổ thông.





Em Trương Trung Nguyên, lớp 12A6 đại diện cho học sinh 12 phát biểu



Học sinh 12 tặng hoa tri ân Ban Giám hiệu





Học sinh 12 tặng hoa tri ân Giáo viên chủ nhiệm

Trong buổi lễ, cô Đặng Thị Lý đại diện cho quý thầy cô GVCN và giáo viên giảng dạy khối 12 cũng gửi tới học sinh 12 những lời tâm sự, chia sẻ, dặn dò cùng với niềm yêu thương, tin tưởng vào các em sẽ vững vàng bước tiếp trên con đường tương lai phía trước.



Cô Đặng Thị Lý, Đại diện cho giáo viên phát biểu động viên, dặn dò học sinh



Nhằm đánh dấu sự trưởng thành của học sinh khối 12 tại trường THPT Lộc Thanh, tại buổi Lễ cô Trần Thị Bình, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cùng Bí thư chi đoàn của 8 lớp 12 đã thấp nền sinh nhật tuổi 18 và hát vang bài hát “ Happy birthday to you”.



cô Trần Thị Bình, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cùng thấp nền sinh nhật tuổi 18





Để tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống của nhà trường em Lê Trí Khang – Đại diện cho học sinh khối 10,11 phát biểu và nhận được truyền thống từ đại diện học sinh khối 12 trao lại. Hi vọng rằng ngọn lửa nhiệt huyết ấy sẽ mãi mãi rực cháy trong lòng mỗi bạn học sinh, sẽ là động lực để các em tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện ghi thêm những thành tích xuất sắc trong trang vàng lịch sử của học sinh trường THPT Lộc Thanh thân yêu!



Em Lê Trí Khang, UVBTV, Bí thư chi đoàn 11A1 nhận được



Tiếp theo chương trình là những tiết mục văn nghệ đến từ các chi đoàn lớp 12. Mỗi lớp với một phong cách khác nhau đã mang đến không khí lúc sâu lắng, lúc sôi động cho buổi lễ. Ấn tượng nhất là tiết mục giao lưu của cô giáo Lê Tuyết Sương với các em học sinh, bài hát mong ước kỉ niệm xưa đã làm rung động tới hàng trăm con tim.



Cô Lê Tuyết Sương và học sinh hát bài “Mình cùng đóng băng”

Lễ tri ân và Trưởng thành cho học sinh niên khóa 2019-2022 đã thành công tốt đẹp trong những kỷ niệm, những cảm xúc, những nụ cười xen lẫn những giọt nước mắt của thầy trò Trường THPT Lộc Thanh. Xin chúc toàn thể các em học sinh khối 12 sẽ luôn cố gắng và nỗ lực hết sức đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và thành công trên bước đường phía trước!